
Bréf formanna foreldrafélags Réttarholtsskóla til formanns íbúaráðs Háaleitis- og 

Bústaðahverfis, dags. 22. janúar 2020.  

 
Við í stjórnum foreldrafélaga Réttarholtsskóla, Fossvogsskóla og Breiðargerðisskóla lýsum yfir 

áhyggjum okkar af aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar Bústaða.  

Meðfylgjandi er ályktun stjórna foreldrafélaganna sem nú þegar hefur verið send á Skóla- og 

frístundasvið. Við óskum eftir stuðningi íbúaráðs og að ályktunin verði tekin fyrir á fundi 

íbúaráðs.  

 

Virðingarfyllst  

Hildur Björk Kristjánsdóttir og Íris Davíðsdóttir  

Formenn foreldrafélags Réttarholtsskóla 


